

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีเดือน เมษายน 2561

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
1. ผู้ที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและทำหนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว				
1	อ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
2	ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
3	อ.ดร.อติติ วลัยชูเพียร	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ขอทราบเรียบร้อยแล้ว
4	อ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
5	อ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
6	นางสุภารัตน์ วัฒนสมบัติ	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว				
2.1 ผู้ที่นำเสนอที่ประชุม				
7	อ.ศิริพร แสงศรีจันทร์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
8	อ.ดร.พัชรพรรณ ตันอมตยรัตน์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
9	อ.กานต์รวี ขยัน	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
10	อ.ดร.สาวิตรี นงอလာ	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
11	อ.ดร.ประจวบ แผลมหลัก	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
12	อ.กาญจนารัตน์ ไมรินทร์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
13	อ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
14	อ.ศิรินทิพย์ คำฟู	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
15	อ.เอราวิล ถาวร	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
16	อ.มานะ ดงอนนท์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
17	อ.ดร.ลือชา ลดาชาติ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
2.2 ผู้ที่ดำเนินการตามมติที่ประชุม				
18	อ.ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
2.3 ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
19	อ.ดร.รักษศรี เกียรติบุตร	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20	อ.ดร.ดาว เวียงคำ	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21	อ.ณิชาภา พาราศิลป์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2.4 ผู้ที่ดำเนินการตามความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
22	นางสาวรุ่งทิวา หมั่นปา	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2.5 ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
23	อ.วิทย์ยา กุลนิธิชัย	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
24	อ.ดร.กรุง ผิวพรรณ	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
25	อ.ดร.พยุงค์ศักดิ์ อินติะวิชา	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
26	อ.คารารัตน์ คำเป็ง	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
27	อ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
28	อ.ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29	อ.เนตรนภา พรหมมา	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30	อ.ดร.เกษแก้ว เสี่ยงเพราะ	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
31	อ.พุทธิพงษ์ พลคำอັก	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
32	ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
33	อ.ดร.ทวิวรรณ ศรีสุขคำ	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
34	อ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
35	อ.อักษราภักดิ์ ชัยปะละ	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
36	อ.ดร.น้ำฝน กันมา	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
37	อ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
38	อ.พัชรินทร์ ไชยบาล	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
39	อ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
40	ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
41	อ.ดร.ไพบุลย์ ปะนาเส	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
42	อ.วรัญญา ไชยทรินทร์	วิทยาการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
43	ดร.ทิพย์วรรณ สรรพस्थ्य	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
44	อ.เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรีชัย	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
45	อ.ศราวุธ จันทระขำ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
4. ผู้ที่รอผลทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ				
46	รศ.ดร.เขวศักดิ์ รักเป็นไทย	วิศวกรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
47	อ.ดร.อัจฉรา ปัญญาศักดิ์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
48	อ.ดร.ไวพจน์ กันจุก	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
49	อ.ศิริลักษณ์ ต้นเจริญ	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
50	อ.วัฒนพงศ์ สุทธิภักดิ์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
51	อ.กฤติกา กันทวงศ์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
52	อ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
53	ผศ.กัญญ์กัญญา ใจการวงศ์สกุล	นิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
54	อ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
55	อ.พันชิต ปิณฑะดิษ	วิทยาการจัการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
56	อ.ดร.พยุงค์ศักดิ์ ต้นติโพบูลย์วงศ์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
57	อ.ดร.ภูวดล ด้วงโต	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
58	อ.ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
59	ผศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะชา	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
60	อ.นิลุบล ปุระพรหม	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
61	อ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
62	อ.ดร.ศุสิทธิ์ คำขมภู	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
63	อ.ดร.วิภา แพงวังทอง	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
64	อ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
65	อ.ดร.กัลยา จำปาทอง	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
66	อ.ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน	วิทยาการจัการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
67	อ.ไพรินทร์ ชัดธิพงษ์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่อ่านผลงานจากประธาน (เพิ่มเติม)
68	ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่อ่านผลงานจากประธาน (เพิ่มเติม)
6. ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ				
69	อ.ดร.สมคิด ยาเคน	วิทยาการจัการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
70	อ.ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
71	อ.วรกฤต แสนโกชน์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
72	ผศ.ดร.ชนิดา ประดิษฐ์สุภาพร	พยาบาลศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ